

Network NOW

Tầm nhìn của Metro Transit cho hệ thống giao thông công cộng cho hiện tại và tương lai

Mạng lưới của Metro Transit cần phải như thế nào vào thời điểm hiện tại?

Network Now là một kế hoạch thiết kế dịch vụ giao thông công cộng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khu vực và cư dân của chúng ta cho đến năm 2027. Với sự phục hồi hành khách sau sự suy giảm đáng kể trong năm 2020, cùng với thuế bán hàng khu vực mới và mở rộng lực lượng lao động, điều này đánh dấu thời điểm quan trọng trong lịch sử của cơ quan chúng tôi.

Là một phần của quá trình lập kế hoạch của Network Now, chúng tôi:

- Đã phân tích hiệu suất hoạt động của mạng lưới và những thay đổi trong hành vi đi lại kể từ năm 2019
- Đã thực hiện đối thoại cấp khu vực với trên 6.000 người về các giá trị
- Đã rà soát hướng dẫn chính sách do Hội Đồng Thành Phố đưa ra về các loại dịch vụ cung cấp

Kế hoạch được đề xuất sẽ:

- Mở rộng dịch vụ của Metro Transit lên hơn 35%
- Gia tăng tần suất; mở rộng phạm vi và dịch vụ giao thông công cộng vi mô
- Thiết kế lại các tuyến cao tốc và cung cấp nhiều dịch vụ cả ngày hơn

Chúng tôi có dự thảo kế hoạch và muốn lắng nghe ý kiến đóng góp từ bạn!



ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO KẾ HOẠCH ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHẬM NHẤT VÀO NGÀY 15 THÁNG 11

Quét mã hoặc truy cập metrotransit.org/Network-Now



Truy cập: metrotransit.org/Network-Now để tìm hiểu thêm và đăng ký nhận thông tin cập nhật qua email.

ĐẦU MỐI LIÊN HỆ DỰ ÁN:

Julie Martinez, Cán Bộ Tiếp Cận Cộng Đồng
NetworkNow@metrotransit.org



NetworkNOW

Tầm nhìn của Metro Transit cho hệ thống giao thông công cộng cho hiện tại và tương lai

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại cuộc họp cộng đồng sắp tới

Tìm hiểu thêm về kế hoạch ý tưởng và cung cấp phản hồi của bạn cho chúng tôi tại các sự kiện trực tiếp và trực tuyến. Chương trình sẽ có một bài trình bày ngắn, sau đó là thời gian đặt câu hỏi và thảo luận.

Các sự kiện sắp tới:

Hiện tại người dân đã có thể đưa ra ý kiến đóng góp cho Dự Thảo Kế Hoạch Ý Tưởng của Network Now. Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi đảm bảo chúng tôi đang đi đúng hướng và xác định những điều cần chú trọng trước tiên. Chúng tôi sẽ thực hiện những thay đổi cuối cùng theo từng giai đoạn, tùy theo kế hoạch tuyển dụng và giữ chân lực lượng lao động:

Thứ Ba, ngày 1 tháng 10, 5:30 chiều – 7 giờ tối.

Hopkins Pavilion, 11000 Excelsior Boulevard, Hopkins, MN 55343

Bạn có thể đến bằng phương tiện giao thông công cộng: 612

Thứ Ba, ngày 8 tháng 10, 11 giờ sáng – 12:30 trưa. Tham gia cùng với Tổng Giám Đốc Lesley Kandaras và các thành viên ban lãnh đạo khác để thảo luận về Network Now và các thông tin cập nhật khác về Metro Transit

Thư Viện Trung Tâm Minneapolis, 300 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55401

Bạn có thể đến bằng phương tiện giao thông công cộng: Tuyến Xanh Lam (Blue Line), Tuyến Xanh Lục (Green Line), 4, 6, 10, 11, 17, 18, 25, 61

Thứ Năm, ngày 10 tháng 10, 5:30 chiều – 7 giờ tối. Tham gia cùng với Tổng Giám Đốc Lesley Kandaras và các thành viên ban lãnh đạo khác để thảo luận về Network Now và các thông tin cập nhật khác về Metro Transit.

Trung Tâm Cộng Đồng Hallie Q. Brown, 270 Kent Street, St. Paul, MN 55102

Bạn có thể đến bằng phương tiện giao thông công cộng: 21, 65

Thứ Hai, ngày 21 tháng 10, 5:30 chiều – 7 giờ tối.

Thư Viện Sun Ray, 2105 Wilson Avenue, St. Paul, MN 55119

Bạn có thể đến bằng phương tiện giao thông công cộng: 63, 70, 74, 80, 219, 323

* Phiên Điều Trần Công Khai Chính Thức

Thứ Ba, ngày 29 tháng 10, 5 giờ chiều – 7 giờ tối.

Heywood Chambers, 560 6th Avenue North, Minneapolis, MN 55411

Bạn có thể đến bằng phương tiện giao thông công cộng: Tuyến Xanh Lam (Blue Line), Tuyến Xanh Lục (Green Line), Tuyến C, Tuyến D, 5, 22 của METRO

Tham gia trực tuyến:

Truy cập metrotransit.org/Network-Now để đăng nhập tham gia các sự kiện trực tuyến

Thứ Hai, ngày 7 tháng 10, 5:30 chiều – 7 giờ tối. Tham gia cùng với Tổng Giám Đốc Lesley Kandaras và các thành viên ban lãnh đạo khác để thảo luận về Network Now và các thông tin cập nhật khác về Metro Transit.

Thứ Năm, ngày 7 tháng 11, 5:30 chiều – 7 giờ tối

Truy cập: metrotransit.org/Network-Now để tìm hiểu thêm và đăng ký nhận thông tin cập nhật qua email.